

TrueMoney จับมือมูลนิธิฮักเมืองแจ่ม (แม่แจ่มโมเดล) เปิดรับเงินบริจาคสมทบทุนซื้อต้นกล้าไฟ



ในภาพ: นางสาวจิตติมา จันทรมโรภาส Assistant Director บริษัท ทู มั่นนี่ จำกัด พร้อมด้วยนายจอมกิตติ ศิริกุล ผู้บริหารด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมถ่ายภาพกับนายอุทิศ สมบัติ (คนกลาง) ประธานกรรมการมูลนิธิฮักเมืองแจ่ม และภาคีเครือข่าย หลังลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เมื่อเร็วๆ นี้ ทู มั่นนี่ ผู้นำด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนท์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนางสาวจิตติมา จันทรมโรภาส Assistant Director บริษัท ทู มั่นนี่ จำกัด เป็นตัวแทนลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฮักเมืองแจ่มและภาคีเครือข่ายแม่แจ่มโมเดล ณ ชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมทุนในการฟื้นฟูป่า แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนให้แก่มูลนิธิฮักเมืองแจ่ม (แม่แจ่มโมเดล) ผ่านแอปพลิเคชันทู มั่นนี่ วอลเล็ต (TrueMoney Wallet) ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆ เพียง 1 บาทก็บริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง คลิก d.truemoney.com/hugpr

ปัจจุบัน TrueMoney Wallet ยังเป็นช่องทางรับการบริจาคเงินจากผู้มีจิตกุศลที่ต้องการบริจาคเงินช่วยเหลือไปยังมูลนิธิ องค์กรการกุศล และโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ มากกว่า 20 หน่วยงาน ซึ่งเงินบริจาคจะไม่ถูกหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ร่วมทำความดีเพื่อสร้างสรรค์สังคมได้ง่ายๆ กับ TrueMoney Wallet ได้แล้ววันนี้ หรือสนใจค้นหาข้อมูลโครงการต่างๆ และรายละเอียดการบริจาคเงินได้ที่ <https://www.truemoney.com/donation/>

ดาวโน่ไหลดฟรีใช้งานได้ทุกค่ายมือถือ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1240

เกี่ยวกับ ทู มั่นนี่

ทู มั่นนี่คือผู้นำด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนท์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นให้บริการทางการเงินแก่ผู้คนรวมไปถึงผู้ที่เข้าไม่ถึงบริการของสถาบันทางการเงิน โดยให้บริการใน 6 ประเทศในภูมิภาคได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

ทู มั่นนี่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 และเข้าเป็นธุรกิจหนึ่งของบริษัทแอสเซนดท์มึนนี่ในปี พ.ศ. 2557 และเป็นพันธมิตรกับบริษัท Alipay ใน พ.ศ. 2559 โดยปัจจุบันมีบริการด้านการเงินที่หลากหลาย อาทิ TrueMoney Wallet แอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายง่ายขึ้นและตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์ได้รับความนิยมสูงสุด นอกจากนี้ยังมี

เครือข่ายตัวแทน ทرمันนี่ ที่ครอบคลุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริการรับชำระเงินแบบออฟไลน์
ทั้งหมดนี้เพื่อมอบความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับหลายล้านคนเพื่อก้าวล้ำไปสู่ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น